

ด่วน

ที่ กต ๑๒๐๒/๑๖๒



กวด. 38
วันที่ 13 มี.ค. 67
เวลา 17.40

สลด. (eMail)

ส่ง : กวด.

รับที่ : ๘3147/67

13 มี.ค. 2567 เวลา 13.30 น.



กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๕ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. รายละเอียดข้อมูลการขอรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ อนุมัติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศตั้งคำขอของงบประมาณ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศ งบเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ จำนวนปีละ ๑๑ ล้านบาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) รวม ๕ ปี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเสนอเรื่องการขอรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDS) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นต้นไป เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามนัยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยมติคณะรัฐมนตรีจะรองรับการเสนอตั้งคำขอของงบประมาณ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศ งบเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาฯ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงการต่างประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศตั้งคำขอของงบประมาณเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศ งบเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาฯ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จึงขอความกรุณาเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสแรกเพื่อให้การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นและสามารถตั้งคำขอของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๓. สาระสำคัญ

๓.๑ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาฯ เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ และแม้ว่าในช่วงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ การดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาฯ จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ แต่ก็สามารถดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและ

/สนับสนุน...

สนับสนุนการศึกษาวิจัยและความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเข้มข้น รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนภายนอกของอาเซียนและองค์กรอื่น ๆ ในภูมิภาค อาทิ การเป็นที่ตั้งของ ASEAN Circular Economy Stakeholder Platform ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยงบประมาณของสหภาพยุโรปเพื่อส่งเสริมการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอาเซียน และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ร่วมกับหุ้นส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: UNESCAP) และ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (United Nations Women: UN Women) นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกรวมทั้งสิ้น ๑๐ ทุน ในช่วงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ และทุนทำวิจัยสำหรับกลุ่มนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในอาเซียนรวมทั้งสิ้น ๔ ทุน ในช่วงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓.๒ ปัจจุบัน ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียน โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมและร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเข้าร่วมการประชุมประสานงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การเข้าร่วม World Circular Economy Forum และการจัด ASEAN Circular Economy Forum เป็นประจำทุกปีในฐานะที่เป็นที่ตั้งของ ASEAN Circular Economy Stakeholder Platform นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องสานต่อการจัดกิจกรรม/โครงการสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ ASEAN SDGs Youth Camp และ BCG Research Fellows for ASEAN ซึ่งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา ได้ริเริ่มดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนและนักวิจัยในอาเซียนและส่งเสริมบทบาทของไทยในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน

๓.๓ แม้ว่าที่ผ่านมา ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา สามารถดำเนินการกิจได้ตามวัตถุประสงค์ แต่โดยที่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล จึงประสบข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งเรื่องงานบริหาร และการส่งเสริมความร่วมมือ โดยไม่สามารถจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีภายนอกอย่างเป็นทางการได้ ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเพียงการจัดกิจกรรมระหว่างศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา กับประเทศต่าง ๆ เป็นครั้ง ๆ ไป ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเห็นว่า ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา จำเป็นต้องมีสถานะนิติบุคคล โดยรูปแบบที่น่าจะเหมาะสมและดำเนินการได้ โดยไม่กระทบกับความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา ในรูปแบบมูลนิธิ ซึ่งจะช่วยให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานในอนาคต ทั้งนี้ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา จะยังคงมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป โดยเฉพาะด้านการศึกษาวิจัย

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา ระบุอยู่ในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (ASEAN Leaders' Vision Statement on Partnership for Sustainability) ซึ่งที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๔ ได้รับรองเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนั้น การดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องจึงมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นข้อริเริ่มของไทยในฐานะประธานอาเซียนในขณะนั้นและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นให้การสนับสนุน ทั้งนี้ หากการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา หยุดชะงัก อาจส่งผลกระทบต่อบทบาทและความน่าเชื่อถือของไทยในอาเซียนได้

๔.๒ การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และย้ำถึงบทบาทของไทยในอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและเป็นหนึ่งในแนวโน้มกระแสหลักของโลกที่ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และจะช่วยส่งเสริมข้อได้เปรียบของไทยในการดึงดูดความร่วมมือจากภาคีภายนอกต่าง ๆ ในเรื่องที่ไทยสนใจ อาทิ พลังงานสะอาด การเงินสีเขียว การเกษตรที่ยั่งยืน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

กระทรวงการต่างประเทศจะจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นประจำทุกปี สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นต้นไป โดยเห็นควรเพิ่มงบประมาณเป็นจำนวนปีละ ๑๒ ล้านบาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) เนื่องจากภารกิจที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการจัดและเข้าร่วมกิจกรรม/การประชุมต่าง ๆ ทั้งในและนอกอาเซียน ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลการขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่า “การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ หรือภาระทางการคลังในอนาคต ตามที่คณะกรรมการกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการนั้นจัดทำแผนบริหารจัดการ กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ งบประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี...”

๗.๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ เป็นผู้พิจารณาว่ากิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนั้น ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ และในการเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐจัดเตรียมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้น เพื่อประกอบการขออนุมัติการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการนั้นต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด

๗.๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเห็นชอบในหลักการให้ กระทรวงการต่างประเทศตั้งคำของบประมาณ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศ งบเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาฯ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ จำนวนปีละ ๑๑ ล้านบาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) รวม ๕ ปี

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการ ให้กระทรวงการต่างประเทศตั้งคำของบประมาณ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กระทรวงการต่างประเทศ งบเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ปีละ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)

กรมอาเซียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๘๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mfa1202@mfa.go.th